
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.0๐ -  ๑๔.๐๙ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. นายกัลปี สะคำปัน 
๒. นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ 
๓. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๔. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๔. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย 
๖. นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภอเมือง เขต ๔บํ

๗. นางสาวเข็มเพชร สมนาศักดี้ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖ 
๘. จ.ส.อ.ธีระศักดิ๙ อุปะละสกุล สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ 
๙. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘
๑ ๐ .นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ 
๑ ๑ .นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ 
๑๒. นายบุญเลิศ อินบุรี 
๑๓. นายนิวัติ เพียรพนัสสัก

สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๓ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

๑๔. นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๒
๑๔.นายสุรซัย ฃัติปัญญา 
๑๖. นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๗. นายสุรสิทธ๋ึ วงศ์การณ์ 
๑๘. นายสุริยัน ปัญญา 
๑๙. นายศิรศักด ทองยอด 
๒๐.จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย 
๒๑.นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน 
๒๒. นายหิรัญ ชัยบุ 
๒๓. นายสุวรรณ หอยแก้ว

สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง เขต ๑ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต. ๓ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๑ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ผู้ลาประชุม
๑. นายสิทธิชัย มูลทา สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง



๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายรุ่งโรจน์ สุนทร 
๒. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
๓. นายวิชัย บุญอุดมพร 
๔. นายวิทยา สะคำปีน 
๔. นายชัยภัทร สะคำปีน 
๖. นายวรซัย อุตตมชัย 
๗. นายอุดม จันตาใหม่ 
๘. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
๙. นางสุดสงวน จักร์คำ 
๑ ๐ .นายดรุณพัฒน์ อินดี 
๑ ๑ .นางณัซซา สิทธิไพศาล 
๑๒. ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี

๑๓.นางวลัยพร คิริคง 
๑๔.นายพิชัย อาจาบาล 
๑๔.นางจิราภรณ์ ผัดดวงธรรม 
๑๖. นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ 
๑๗. นางสาวณปภัซ อุตตมชัย 
๑๘. นายพีเด,ซ จันทร์คิริ 
๑ ๙ .นางอุไรวรรณ ชันปัญญา 
๒๐.นางธัญญา หวันชัยศรี 
๒๑.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว 
๒๒. นางสาวเกตุมณี เทพคำ 
๒๓. นาง'ปิยะบุข ปีนตาสุข 
๒๔.นายธงชัย ศรืธิหล้า

ท้องถ่ินจังหวัดลำพูน แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ลำพูน 
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
แทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประขุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



๓

เลขานุการสภาฯ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ ิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ .ศ .๒๕๕๔ โดยม ีสมาช ิกสภาองค์การบริหารส ่วน 
จังหวัดลำพูน ลงนามและเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๓ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ 
ประธานสภา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังที' ๓ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันนี้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพ ูน  ได ้เข ้าร ่ว ม ป ร ะ ช ุม ท ั้งห ม ด  ๒๓ ท ่าน ซ ึ่งม ีผ ู้เข ้าร ่ว ม ป ร ะ ช ุม ไ ม ่น ้อ ย ก ว ่าก ึ่งห น ึ่ง  
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บัดนี้

ประธานสภาฯ - ผม ข อ เร ิ่ม ด ำเน ิน ก ารป ระช ุม ต าม ระเบ ียบ วาระ
ดังต่อไปน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑ 

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มีนะครับ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ร ับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓0 สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข ้อบ ังค ับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ 
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
รับรอง

- ต ่อ ไ ป เป ็น ก า ร ร ับ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุม  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม หรือไม่

- ถ ้าไม มี่ ถ ือว่าที่ปร ะชุมรับรองรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔



- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงค0าซี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด ้วย น าย ก อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน
ได้เสนอ ญ ัตติขออนุม ัต ิแก ้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ ทุกท่านแล้ว

■ เชิญ ท่านนายกแถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วับท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น้ัน
องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ม ีความ จำเป ็น  

ต ้องข อแก ้ไข เป ล ี่ยน แป ลงคำข ี้แจงงบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ดังน้ี

ตามบัญชี'โอนเงินฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ 
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๔๐ ข้อ ๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในขุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเด ี่ยว 
พร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน จำนวน ๕๐ ขุด  ๆ ละ ๗๐,๐๐๐.- บาท โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญขีนวัตกรรมไทย 
โดยสำนักงบประมาณ (กองข่าง)

ต าม แผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  (พ .ศ .๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ บัญขีครุภัณฑ์ รายการที่ ๔ หน้า ๖ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง ดังน้ี

๑. เพ ิ่มเต ิมข้อความ “และภายในบร ิเวณ สำน ักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน”

๒ .เป ล ี่ย น แ ป ล ง ค ำ ข ี้แ จ ง จ า ก  “ เพ ิ่ม เต ิม  คร ั้งท ี ่
๑/๒๕๖๔” เป็น “เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔”

๓. เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงจาก “รายการที่ ๔ หน้า ๖ ’’
เป็น “รายการที่ ๑ หน้า ๓”



เน ื่องจาก เพ ื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย 
ของประซาซนผู้มาใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานองค์การบริหาร- 
ส่วนจังหวัดลำพูน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบ ัติงานและทรัพย์ส ินของทางราซการ จึงม ีความจำเป ็น 
ต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซ้ีแจงฯ

โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ร ะ เบ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ ค ุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เพ ื่อ ให ้การบ ร ิห ารจ ัดการด ้าน งบ ป ระม าณ  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จึงขอเสนอการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ รายการ ตามบัญชีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล ง ม ต ิก ่อ น จ ะ ล ง ม ต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง

งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โปรดยกมือ ๒๒ เสียง

- สมาขิกท่านใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง
งบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 
โปรดยกมือ -เส ียง

ผลการลงมติ
- เห็นขอบ ๒๒ เสียง
-ไม่เห็นขอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔



๖

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออน ุม ัต ิโอน งบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี
งบ ป ร ะม าณ  พ .ศ .๒ ๕๖๔ ข อ ง อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร  
ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาพรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้ 
สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ก่อนที่จะพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ขอแก่ไขรายละเอียดบัญชีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เนื่องจากความผิดพลาดทางธุรการ ดังน้ี

๑ .ต า ร า ง โ อ น ต ั้ง จ ่า ย เป ็น ร า ย ก า ร ใ ห ม ่ หน ้า ๒ 
รายการที่ ๑ รถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๒ ท่ีน่ัง (ดีเซล) ขอดัดข้อความในรายละเอียดคำชี้แจง ข้อความ 
“ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน” ออก

๒.ต า ร า ง โ อ น ต ั้ง จ ่า ย เป ็น ร า ย ก า ร ใ ห ม ่ หน้า ๔ 
รายการที่ ๓ โต๊ะทำงานเหล็ก ขอดัดข้อความในรายละเอียดคำชี้แจง ข้อความว่า “กว้าง” ออก

๓.ต า ร า ง โ อ น ต ั้ง จ ่า ย เป ็น ร า ย ก า ร ใ ห ม ่ หน ้า ๔ 
รายการที่ ๔ โต๊ะทำงานเหล็ก ขอดัดข้อความในรายละเอียดคำชี้แจง ข้อความว่า “กว้าง” ออก

๔. ตารางโอนลด หน้า ๑๔ รายการที่ ๒๓ แก่ไขตัวเลข 
งบประมาณตั้งไว้จาก “๔๖๐■ ๐๐๐.- บาท” เป็น “๔๖๖■ ๗๖๐.- บาท”

๔. ตารางโอนลด หน้า ๑๔ รายการที่ ๒๔ แก้ไข จาก
“ข้อ ๐๒” เป็น “ข้อ ๐ ๑ ”

๖. ตารางโอนลด หน้า ๑๔ รายการที่ ๒๔ แก่ไข จาก
"ข้อ ๐๓” เป็น “ข้อ ๐ ๑ ”

๗ .ต าร างโ อ น ต ั้งจ ่าย เป ็น ร าย ก าร ให ม ่ หน้า ๑๕ 
รายการที่ ๔ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แก้ไขข้อความ จาก “ แผนงานการศึกษา แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา” เป็น “แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา”

๘. ตารางโอนลด หน้า ๑๘ รายการที่ ๑๓ แก่ไข จาก
“หน้า ๑๗๔” เป็น “หน้า ๑๗๔”

หน้า ๒๔๗” เป็น “หน้า ๒๘๗”
๙. ตารางโอนลด หน้า ๒๑ รายการที่ ๓๔ แก่ไข จาก



๑ ๐ .ต ารางโอ น ต ั้งจ ่าย เป ็น รายก ารให ม ่ หน้า ๒๖ 
รายการท ี่ ๑๕ เครื่องตัดหญ้า แกIฃตัวเลขงบประมาณที่ต ั้งไว้ จาก “ ๗๖.๐๐๐.- บ าห ” เป็น
“๗๖■ ๓๐๐.- บาห”

ร า ย ล ะ เอ ีย ด ป ร า ก ฏ ต า ม เอ ก ส า ร  จ ึงข อ แ จ ้งให ้ 
ประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านทราบ ต่อไปเป็นคำแถลงญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใฃ้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น้ัน

องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ม ีความ จำเป ็น  
ต ้องขออน ุม ัต ิโอน เง ิน งบ ป ระมาณ รายจ ่าย ป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ โดยโอนลด 
จำนวน ๑๒๖ รายการ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕๒ รายการ ดังน้ี

๑ .โอ น ลด  จำน วน  ๑ ๒ ๖  ร าย ก าร  รวม เป ็น เง ิน
๙๒.๕๔๕■ ๙๒๐.- บาท ประกอบด้วย

๑ .ส ำ น ัก ป ล ัด อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด  
จำนวน ๓๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๑,๑๓๗,๕๐๐.- บาท

๒. สำน ักงานเลขาน ุการองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๔๓๐,๒๑๐.- บาท

๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ
รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. กองข่าง จำนวน ๓๗ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน
๔๖,๘๕๐,๐๐๐.- บาท

๕ .ก อ ง ก า ร ศ ึก ษ า
จำนวน ๓๗ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๑,๑๙๒,๙๑๐.- บาท

ศ า ส น า แ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม

รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๑๕๐,๐๐๐.- บาท 

จำนวนเงิน ๑,๘๘๕,๓๐๐.- บาท

๖. กองพ ัสด ุและทรัพย ์ส ิน  จำนวน ๙ รายการ 

๗. กองสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ รวมเป็น 

๒. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการไหม จำนวน ๕๒ รายการ
รวมเป็นเงิน ๙๒.๕๔๕■ ๙๒๐.- บาท ประกอบด้วย

๑ .ส ำ น ัก ป ล ัด อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด  
จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๗๘,๑๐๐.- บาท

๒. ส ำน ัก เล ข าน ุก าร อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด  
จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๔๓๐,๒๑๐.- บาท

๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ
รวมเป็นเงินน ๒๓๖,๐๐๐.- บาท



๘

๘๒,๓๔๘,๗๐๐.- บาท
๔. กองช่าง จำนวน ๓๔ รายก าร  รวมเป ็น เง ิน

๕ .ก อ ง ก า ร ศ ึก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม  
จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๗,๐๕๒,๙๑๐.- บาท

เพ ื่อให้การดำเน ินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุมัติ 
โอน เง ิน งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ป ระจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ หมวดค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ และ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติโอนเงิน

โ ด ย ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ร ะ เบ ีย บ ก ร ะ ท ร ว งม ห าด ไ ท ย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ ิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ ค ุณ ภาพเปล ี่ยน หรือ 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน จึงขอเสนอญัตติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม,
- เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ขัยน -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายหิรัญ ขัยนุ สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ

ผมขออน ุญาตสอบถามโครงการข ุดลอกอ ่างเก ็บน ํ้า 
กรป.กลาง บ้านแจ้ซ้อน หมู่ท่ี ๑ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านซิ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
ซ ึ่ง ต ่อ ม า ท า ง  อ บ ต .ห ้ว ย ย า บ  ไ ด ้ร ับ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ก ร ม ท ร ัพ ย า ก ร น ํ้า  ภ าค ท ี่ ๑ 
จำนวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการขุดลอกจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงมายัง องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน โดยผ่าน อบต.ห้วยยาบ ขอเปลี่ยนโครงการใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๑ เช ื่อมคลองซลประทาน โดยได้ประสานผ่าน ท ่านรองวิช ัย บ ุญอุดมพร ก ็ปรากฏว่า 
ม ีความจำเป ็นต ้องเปล ี่ยนแปลงโครงการอ ีก เน ื่องจากถนนสายน ี้ได ้เขาโครงการยุทธศาสตร์ 
ของจังหวัดลำพูนที่มีแผนจะดำเนินการจนสุดสาย จึงทำการขอเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ โดยประสาน 
ท่านรองนายก ทานวิชัย บุญอุดมพร เช่นเดิมเปลี่ยนโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๑๑ 
ตำบลห้วยยาบ เชื่อมถนนของเทศบาลตำบลบ้านซิ ซ ึ่งภายหลังได้ทราบจากท่านพิเดข จันทร์ศิริ 
แจ้งว่าโครงการดังกล่าวคงดำเน ินการไม่ท ันและตกเป็นเงินสะสม ผมก็ได้สอบถามรายละเอียด 
จ าก ท ่าน ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  เพ ิ่ม เต ิม ก ็ไ ด ้ร ับ ท ร าบ ข ้อ ม ูล เบ ื้อ งต ้น ว ่า  งบ ป ระม าณ ส ่วน น ี้ 
ไม่ได้ตกเป็นเงินสะสมแต่เป็นเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากโครงการที่ทาง อบต.ห้วยยาบ 
เสนอเข้ามานั้นไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ผมจึงอยากเรียนถามว่างบประมาณส่วนนี้ได้โอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการไหน ขออนุญาตสอบถามครับ



ประธานสภาฯ - เร ียนท ่านห ิร ัญ  ขัยนุ ท ่านม ีฃ ้อต ิดใจสงส ัยญ ัตต ิ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในข้อไหน หน ้าท ี่เท ่าไหร ่ เพ ื่อท ี่สมาซ ิกสภาฯ ท ่าน อ ื่น จะได ้ท ราบ ข ้อม ูลและท ่าน น ายกฯ 
จะได้ตอบข้อสอบถามท่านได้ครับ ขอบคุณครับ

- เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ขัยนุ -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายหิรัญ ขัยนุ สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านซิ

ประเด็นที่สอบถาม คือ โครงการในหน้าที่ ๑๖ ข้อ ๓๗ 
“หน้า ๓๑๒ ข้อ ๐๒ ค่าขุดลอกอ่างเก็บนํ้ากรป. กลางบ้านแจ้ซ้อน หมู่ท่ี ๑ ตำบลห้วยยาบ อำเภอ 
บ้านซิ จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ ๑,๕ ๐๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัต ิโอนลดจำนวน ๑.๕๐๐■ ๐๐๐.-บ าห ” 
ผม ก ็อยาก ขอท ราบ ข ้อม ูล เพ ิ่ม เต ิม จากท างฝ ่ายแผน แล ะงบ ป ระม าณ  ซ ึ่งความเป ็นจร ิงแล ้ว 
ไม่ได้เป ็นข้อติดใจสงสัย แต่เป ็นข ้อสอบถามเพ ื่อจะได ้นำข ้อม ูลท ี่ได ้ร ับแจ้งให ้ อปท.ในพื้นที่ 
และพ่ีน้องประซาซนได้ทราบต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา - ท่านหิรัญ ขัยบุ มีข้อสอบถามการโอนเงินงบประมาณ
รายจ ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๓๗ “ หน้า ๓๑๒ ข้อ ๐๒ ค่าขุดลอก 
อ ่างเก ็บน ํ้ากรป. กลางบ ้านแจ ้ซ ้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลห ้วยยาบ อำเภอบ ้านซ ิ จ ังหวัดลำพ ูน
ต้ังไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดจำนวน ๑.๕๐๐.๐๐๐.-บาห”

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ท่านหิรัญ ขัยนุ ได้สอบถามเข้ามานั้น จากโครงการ 

ข ุดลอกอ่างเก ็บน ํ้า กรป.กลาง บ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลห ้วยยาบ อำเภอบ้านซิ เดิมที่ได้ตั้ง 
งบประมาณไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาทนั้น ภายหลังปรากฏว่าได้รับงบงบประมาณจากกรมทรัพยากรนั้า 
ภาคที่ ๑ สนับสนุนการดำเนินงานและก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนเป็นโครงการใหม่ ต ่อมาก็ปรากฏว่า 
ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นอีกและได้ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการใหม่อีก ทำให้การบรรจุ 
โครงการเข้าในแผนดำเนินการไม่ทันทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้นี้ ได้เอนงบประมาณเพื่อดำเนินการ 
เป็นโครงการอื่นต่อไป ในประเด็นงบประมาณที่ท่านหิรัญฯ ได้สอบถามนี้ ขอให้ทางหัวหน้าฝ่ายแผน 
และงบประมาณ ท่านพิเดซ จันทร์สิริ ได้ตอบประเด็นข้อสอบถามของท่านสมาซิกฯ ด้วย ขอบคุณครับ



๑๐

นายพิเดข จันทร์สิริ หัวหน้าฝายแผนและงบประมาณ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน กระผม นายพิเดข จันทร์ศิริ 
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ในประเด็นข้อสอบถาม เรื่องโครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้า 
กรป.กลาง บ้านแจ้ซ้อน ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ตั้งงบประมาณไว้เป็นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
โ ค ร ง ก า ร น ี้ม ีก า ร เป ล ี่ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ก า ร  ต า ม ท ี่ท ่า น ส ม า ซ ิก ฯ  ไ ด ้ช ี้แ จ ง ไ ว ้แ ล ้ว  
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจากโครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้า 
กปร.กลาง บ ้านแจ้ซ ้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลห ้วยยาบ อำเภอบ ้านธ ิ เป ็นโครงการก่อสร้างถนน 
ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  บ ้าน แจ ้ซ ้อน  หมู่ที่ ๑ งบ ป ระ ม าณ  ๑ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-  บาท เซ ่นก ัน 
โด ย ม ีเห ต ุผ ล เน ื่อ งจ าก ว ่า  ได ้ร ับ ก ารจ ัด ส รรงบ ป ระม าณ จาก ก รม ท ร ัพ ยาก รน ํ้า  ภาคท ี่ ๑ 
ทางองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ก ็ได ้ดำเน ินการเปล ี่ยนแปลงโครงการโดยท ่านนายกฯ 
ได้ประกาศใช้แผนเมื่อ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมที่จะโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในคราวประขุมในครั้งนี้ ต ่อมาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทาง อบต.ห้วยยาบ แจ้งว่า 
ขอเปลี่ยนโครงการอีกครั้ง จากถนนสายแจ้ซ้อนมาเป็นถนนสายบ้านบ้าลาน หมู่ ๑๑ ตำบลห้วยยาบ 
งบประมาณเดิม ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากถนนสายแจ้ซ้อนนั้น ได้รับ 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกีจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะเป็นการดำเนินการซํ้าซ้อนกันอีก 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนและการเพิ่มเติมแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมแผนนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการ ๒ ขุด คือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประขุมร่วมกับสัดส่วนประซาคมท้องถิ่น 
ประกอบกับองค์ประขุมทั้ง ๒ ขุด มีประมาณร้อยกว่าคน ซึ่งจากมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดลำพูน ในสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -  19 ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดการประขุม
เกิน ๕๐ คนได้ เลยเป ็นที่มาว่าทางฝ่ายยุทธศาสตร์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
ไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมแผนให้กับทาง อบต.ห้วยยาบ ไต้ และถ้าหากทาง อบจ. จะดำเน ินการ 
กันงบประมาณส่วนนี้ไว้ เพ ื่อดำเน ินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เพราะโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว ก็จะเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบข้อบังคับอีก ขออนุญาตชี้แจง 
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง ท่านสมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ขัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายหิรัญ ชัยนุ สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ



(5)(9)

ขอขอบคุณ ท ่านพิเดซ จันทร์คิริ ท ี่ได ้ตอบประเด็น 
ข้อสอบถาม ซึ่งผมก็จะได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงนำไปเป็นหลัก เพื่อตอบให้กับทาง อปท.ในพื้นที่ 
ผ ู้นำชุมขนและพี่น ้องประขาซน ว่าเพราะเหต ุใดโครงการฯ ดังกล่าว ถึงไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งพี่น้องประซาขนก็เข้าใจแบบง่ายๆ เสนอโครงการมายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วก็ต้องได้ดำเนินการ ทั้งนี้ท ั้งนั้นเราต้องมีเหตุผลข้อเท็จจริง 
เพี่อนำไปซี้แจงและไม่ให้เกิดผลเสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้วย เวลาผมไปประชุม 
กับทาง อบต.ห้วยยาบ ประชุมกับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ก็จะข้ีแจงได้ว่าโครงการท่ีไม'สามารถ 
ดำเนินการได้น้ันเพราะเหตุใด ทั้งนี้สมาขิกสภาฯ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนขาวบ้าน ก็ต้องการข้อมูลที่ซัดเจน 
ไปอธิบายให้กับพี่น้องประขาขน ถ้าไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก็จะทำให้ถูกตำหนิและอาจจะ 
รวมมาถึง อบจ.ลำพูน ด้วยก็ทำให้ไม่เกิดผลดีกับทุกฝ่าย ถ้ามีข้อเท็จจริงตอบให้พี่น้องประซาซนเข้าใจ 
ก ็จะเป ็น ผลด ีก ับ ท ุกฝ ่ายเช ่น ก ัน  ขอขอบค ุณ ท ่านนายกได ้ข ี้แจงและให ้ท ่านพ ิเดซ จันทร์ค ิร ิ 
ได ้อ ธ ิบ ายข ้อ ม ูล ให ้ซ ัด เจน  เพ ี่อ เป ็น ม าต ร ฐ าน ให ้ก ับ ก าร ท ำง าน ข อ งส ม าข ิก ฯ  ท ุกท ่าน  
ที่จะไต้นำข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ไปอธิบายให้พ่ีน้องประซาซน อปท.ในพ้ืนท่ี ก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตลอดไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ

- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก ารล งม ต ิ ก ่อน จะล งม ต ิ 
ขอให้เลขาบุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ

- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
■ สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให ้โอนเงินงบประมาณ 

ร า ย จ ่า ย  ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒๕๖๔ ข อ ง อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน  
โปรดยกมือ ๒๒ เสียง

■ สมาซิกท่านใด ไม'อนุมัติ ให ้โอนเงินงบประมาณ 
ร า ย จ ่า ย  ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .๒๔๖๔ ข อ ง อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน  
โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๒ เสียง
■ ไม่อนุมัติ - เสียง
■ งดออกเสียง ๑ เสียง

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔



ระเบียบวาระที่ ๕ เร ื่อง ขอความเห ็นชอบรับโอนพ ัสด ุท ี่ม ีผ ู้อ ุท ิศพ ัสด ุ
ให้เป็นกรรมสิทธื้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด ้ว ย น า ย ก อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน
ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธี้ แส่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงการขอรับโอนพัสดุ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ได ้ร ับบร ิจาคคร ุภ ัณ ฑ ์คอมพ ิวเตอร ์ เพ ื่อน ำไป ใช ้ใน การจ ัดการเร ียน การสอน ของโรงเร ียน  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายละเอียด ดังน้ี

๑ .โรงเรียนบ้านป่าแป ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบพกพา (NOTEBOOK) ยี่ห้อ ACER ASPIRE-m๔ เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เครื่อง 
จาก นายอุเทน วีระคำ และนางสาวบุณยาพร วัดจันทร์

๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได ้ร ับบร ิจาคเคร ื่องพ ิมพ ์เลเซอร ์ม ัลต ิฟ ้งซ ั่น  BROTHER MFC-บอ๗๐๐๐
จำนวน ๑ เคร่ือง เม่ือวันที, ๘ เมษายน ๒๔๖๔ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อปเทล เพาเวอร์

กฎหมาย/ระเบียบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 

แ ล ะ บ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  ก รม บ ัญ ช ีก ล างท ี่ กค (ก ว จ ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๗๘๒ ลงวันท ี, 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุ พ.ศ.๒๔๖๐

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กรณีหารือเก ี่ยวก ับอำนาจของสภาท้องถิ่นในการ 
รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธึ๋ แส่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ 
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ เห็นว่า ตามพระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ .๒๔๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติไว้ว่า ให ้ยกเล ิกบทบ ัญญ ัต ิเก ี่ยวก ับพ ัสด ุ การจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบ ัญญ ัต ิ และข้อกำหนดใด  ๆ
ของหน่วยงานของรัฐที่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ มาตรา ๓ มีเจตณารมณี ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 
สำหรับกรณีอื่นมิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธึ๋แส่องค์กรปกครอง-



ส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข 
หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น  ๆ ได้ต่อเมื่อ 
ได้ร ับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป

ดังนั้น อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน จ ึงข อ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณา'ให้ความเห็น'ชอบรับเอาพัสคุ'ให้เป็นกรรมสิทธี้ 
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม,

- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล ง ม ต ิก ่อ น จ ะ ล ง ม ต ิ
ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ

-ม ีสมาช ิก๒๓คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใด เห็นขอบ ให้รับโอนพัสดุที่มีผู้อุทิศให้

เป็นกรรมสิทธิแก่องค์การ1บริหารส่วน'จังหวัดลำพูน โปรดยกมือ ๒๒ เสียง
- สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้รับโอนพัสดุที่มีผู้อุทิศให้

เป็นกรรมสิทธ้ี แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โปรดยกมือ - เสียง
ผลการลงมติ

- เห็นชอบ ๒๒ เสียง
■ ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด ้ว ย น า ย ก อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน
ป ร ะ ก า ศ ใ ช ้แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕ ) แก ้ไข  ค ร ั้งท ี่ ๓ /๒ ๕ ๖ ๔  
ขององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  เพ ื่อให ้สภาร ับ ท ราบ  ซ ึ่งรายละเอ ียดได ้จ ัดส ่งให ้ 
สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ดรับ ”
เช ิญ ท ่า น น า ย ก ฯ  แ ถ ล ง ป ร ะ ก า ศ ใ ช ้



นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด ้วยอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ได้จัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก!ข ครั้งท,ี ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อแกไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์เอกสาร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ข อ งอ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน เป ็น ไ ป อ ย ่างถ ูก ต ้อ ง  ต ร งก ับ ข ้อ เท ็จจ ร ิงป ีจ จ ุบ ัน  
และเพ ื่อใข ้เป ็น กรอบ ใน การจ ัดท ำงบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี อาศ ัยอำน าจตาม ระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น พ .ศ .๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้!ขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้!ขครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ประกาศใช้ ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้!ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว 
และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใข้และปีดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน จึงขอแจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้!ข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ที่ประขุมสภาได้รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้!ข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว 
นะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ เร ื่อ ง  ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใช ้แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น
(พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑  -  ๒ ๕ ๖๕ ) แก ้ไข ครั้งท ี่ ๔ /๒ ๕ ๖๔  
ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน

ประธานสภาฯ - ด ้ว ย น า ย ก อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน
ป ร ะ ก า ศ ใ ช ้แ ผ น พ ัฒ น า ท ้อ ง ถ ิ่น  ( พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕ ) แก ้ไข ค ร ั้ง ท ี่ ๔ /๒ ๕ ๖ ๔  
ขององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  เพ ื่อให ้ส ภาร ับ ท ราบ  ซ ึ่งรายละเอ ียดได ้จ ัดส ่งให ้ 
สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว



- “เชิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ฯ ครับ ”
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ด ้วยอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน ได ้จ ัด ท ำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์เอกสาร แก้ไขซื่อโครงการ 
เน ื่องจากกลุ่มเปาหมายไม่ครอบคลุม และย้ายป ีท ี่ดำเน ินการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
องค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำพูนเป็น,ไปอย่างถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงปีจจุบัน และเพื่อใช้เป็นกรอบ 
ใน ก ารจ ัด ท ำงบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี อ าศ ัยอำน าจตาม ระเบ ียบ ก ระท รวงม ห าดไท ย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยน ายกองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิและประกาศใช ้แผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ 
ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว 
และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรพาการ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง และประกาศให้ประขาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปีดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน''’

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน จ ึงขอแจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข ดร้ังท่ี ๔/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ที่ประขุมสภาได้รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว 
นะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๘



ระเปยบวาระท ๘

ประธานฝีภา1ฯ - ระเบ ียบวาระอ ื่น   ๆ ม ีสมาซ ิกท ่านใดจะอภ ิปราย
เพิ่มเติม หรือไม่

- เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ขื่น - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ มโนรมย์ขื่น 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้

ผมขอฝากท่านประธานถึงนายกฯ เกี่ยวกับเรื่องไฟกิ่ง 
รอบพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เพราะว่าพระเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่พ ิ่น ้องประซาขน ตำบลนาทราย 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เคารพมากเป็นสถานที่สวดมนต์ภาวนา พี่น้องซาวตำบลนาทราย อยากให้ถนนมี 
ความสว่างไสว ผมอยากฝากให ้ม ีการดำเน ิน การ เพ ื่อความปลอดภ ัยในซ ีว ิตและทรัพย์ส ิน 
ของพ ี่น ้องซาวตำบลนาทราย ขอฝากท ่านประธานถ ึงท ่านนายกฯ ซ ่วยด ูแลพระธาต ุแห ่งน ี้ 
ท่านครูบาฯ สร้างให้แก่พี่น้องซาวตำบลนาทราย อำเภอลี้ เป็นเจดีย์ที่มีหน้ามีตาเจดีย์หนึ่งซองอำเภอลี้ 
ผมซอฝากท่านนายกฯ ซ่วยดูแลเรื่องไฟกิ่งรอบพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุฝ็รณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นของท่าน สจ.อดุลย์ มโนรมย์ข่ืน ผมก็เข้าใจว่า 

ไม่มีความสว่างในบริเวณถนนรอบพระธาตุฯ แต่ท ั้งนี้ท ั้งน ั้นแล้วก็ดงต้องพิจารณาดูความจำเป็น 
ของแต่ละพ้ืนที่ เซ่นที่อำเภอทุ่งหัวข้าง ถนนหลายสายก็ยังไม่มีความสว่างและอีกหลาย  ๆ พื้นที่ก็เซ่นกัน 
แต่ทั้งนี้ท ั้งนั้นในเรื่องของงบประมาณที่จำกัดซององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ทำให้ทาง 
อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ต ้อ ง พ ิจ า ร ณ าว า ง แ ผ น ด ำ เน ิน ก าร ต า ม ค ว า ม จ ำ เป ็น  
เพื่อให้เกิดประโยซน์สูงสุดกับพ่ีน้องประซาซน ก็คงต้องพิจารณาในเรื่องประโยซน์และความปลอดภัย 
ซองพี่น ้องประซาซนเป็นลำดับแรก ในส่วนเพื่อความสวยงามหรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น 
ก็คงจะเป็นความสำคัญลำดับรองลงมา ในประเด็นนี้ผมก็จะขอรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านอดุลย์ ครับ



นายอดุลย์ มในรมย์ขื่น - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้

ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่รับพิจารณาเรื่องไฟกิ่งรอบ 
พ ระเจด ีย ์ศร ีเว ียงช ัยซ ึ่ง เป ็น พ ระเจด ีย ์ท ี่ส ำค ัญ  และอ ีกห น ึ่งเร ื่องซ ึ่งท ่านนายกเคยร ับปากไว ้ 
เรื่องติดต้ังไฟก่ิงบริเวณโค้งอันตราย ๒- ๓ จุด เมือคราวที่ท่านได้ลงพื้นที่ทุ่งหัวช้างและพระบาทห้วยต้ม 
ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกอาจจะลืมแล้วหรือไม่ เพราะภารกิจงานของท่านนายกฯ นั้นเยอะมาก 
ผมก็ขออนุญาตแจ้งท่านนายกทราบอีกครั้ง และวันนี้ท่านก็ได้รับเรื่องไฟกิ่งรอบพระเจดีย์ศรีเวียงชัย 
ไว ้พ ิจารณ า ส ่วน ระยะเวลาดำเน ิน การจะช ้าห ร ือ เร ็วอย ่างไรน ั้น ไม ,เป็นไร ผมขอขอบคุณ 
ท่านนายกฯ อีกคร้ังครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ

- เชิญท่านปวีณวัซร์ ครับ

นายปวีณวัชร์ ศรีพงษ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง

ข อ อ น ุญ าต ห าร ือ เร ื่อ งไฟ โซ ล ่าเซ ล ล ์บ ร ิเวณ ถ น น  
เลียบรางรถไฟ ซึ่งผมมืช ้อสงสัยว่าหากดำเนินการติดไฟกิ่งโซล่าเซลล์ตรงถนนเลียบรางรถไฟ 
เร ียบร้อยแล้วจะเป ็นป ัญหากับการทางรถไฟหรือไม ่ ขออนุญาตหารือในประเด ็นนี้ด ้วยครับ 
เพราะเกรงว่าเม ื่อดำเน ินการไปแล้วจะเกิดเป ็นป ัญหาในภายหลังได ้ ขอฝากเรียนสอบถามท่าน 
ประธานสภาฯ ไปยังผู้เกี่ยวช้องด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใน ข ้อ เท ็จจร ิงเร ื่องถน น ส ายเล ียบ รางรถไฟ ท างฝ ืง 

ทิศตะวันออกนั้น ทางองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได้ร ับเป็นถนนถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนถนนเลียบรางรถไฟสายทางตะวันตกก็กำลังดำเนินการถ่ายโอนเซ่นกัน ซึ่งการติดไฟกิ่งโซล่าเซลล์ 
ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น ก็จะสามารถดำเนินการได้ ในส่วนของเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ขอให้ทางท่านปลัดหรือนิติกรฝ่ายกฎหมาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ



ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบนั้น ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได ้ตรวจสอบกับทางค ู่ถ ่ายโอนคือทางโยธาธิการและผังเม ืองเร ียบร้อยแล้ว 
ซ ึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน สามารถท ี่ดำเน ินการต ิดต ั้งได ้ ซ ึ่งเป ็นเป ็นการติดตั้ง 
โดยไม่ได้เดินสายไฟ แต่เพื่อความชัดเจนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบอีกคร้ังครับ ส่วนการดำเนินการติดตั้งนั้นจุดแยกต่าง  ๆ เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม1
- เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ขื่น - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน เขต ๔ อำเภอลี้

ผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่อง ด้วยสมัย 
ท ่านนายกทรงชัย วงศ์สวัสดึ๋ ได ้ม ืการสร้างเคร ื่องออกกำล ังกาย ที่ศ ูนย์พ ัฒนาสังคมสงเคราะห์ 
พระบาทห้วยต้ม ซึ่งเวลานี้มีสภาพเก่าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทางพี่น้องประขาขนก็ได้สอบถามมายัง 
ผมว่าจะขอร้ือท้ิงได้ไหม ผมก็แจ้งไปว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการหากต้องการรื้อถอนต้องทำหนังสือ 
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผมขอสอบถามว่าตามแนวทางที่ได้แจ้งไปยังพิ่น้องประซาซนนั้น 
ถ ูกต ้องหรือไม ่หรือทาง องค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน จะม ีแน วทางดำเน ิน การอย ่างไร 
กับเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุดแล้ว ซออนุญาตสอบถาม เพื่อจะได้น่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไปแจ้ง 
พ่ีน้องประซาซนครับ ขอบคุณครับ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อสอบถามนี้ ขอให้ทางท่านปลัดฯ ได้ขี้แจง

ข้อสอบถามท่านสมาขิกด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ



นายเลริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ในประเด็นนี้ ขอให้ทางกองพัสดุตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง 
ครับ หากมีหมายเลขครุภัณฑ์ ก็จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถซ่อมแซมได้ 
หรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องจำหน่ายทิ้งครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่
- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขออนุญาตแจ้งอ ีกหน ึ่งเร ื่อง เป ็น เร ื่องเก ี่ยวเน ื่อง 

กรณี,ท่านสมา,ซิกฯ หลายท่านแจ้งความประสงค์ให้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดำเนินการ 
ตัดหญ้าข้างถนนเพราะมีพี่น้องประซาซนร้องเรียนมายังสมาชิกฯ หลายท่าน เนื่องจากทาง อปท. 
ในพ'นที,'ไม่'ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะในซ่วงที่ผ่านมา อปท. ในพื้นที่หลายแห่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ 
ของ อบจ. ภารก ิจท ี่เก ินศ ักยภาพหรือไม่เก ินศักยภาพก็เร ิ่มจะให ้ทาง อบจ. ดำเนินการทั้งหมด 
เร ิ่มต ั้งแต ่ท ี่ทาง อบจ. แจกถ ุงทราย ท ั้งท ี่ความเป ็นจร ิงแล ้วทาง อปท.ในพื้นที่ ก ็ม ีศ ักยภาพ 
ที่จะดำเนินการได้ แต่พอร้องขอมายัง อบจ. และได้รับการสนับสนุน ก็เริ่มจะปล่อยให้เป็นภารกิจ 
ของ อบจ. ทั้งหมด ผมเองก ็เข ้าใจว ่าทางสมาช ิกฯ ก ็วางต ัวลำบากเพ ราะท ่าน เป ็น ต ัวแทน 
ของพี,น้องประซาซนที่ได้รับเลือกเข้ามา ก ็เป ็นความจำเป ็นที่ต ้องดำเน ินการตามความประสงค์ 
ของพี่น ้องประซาขน แต่ท ั้งน ี้ท ั้งน ั้นก็ต ้องทำความเข ้าใจก ับพื่น ้องประขาซนด้วยว่า ในภารกิจ 
ท่ีไม,เกินศักยภาพของ อปท.ในพ้ืน ที่ก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ นอกเหนือจากว่าเกินศักยภาพที่ 
จะดำเน ิน การถ ึงจะร ้องขอมาย ัง อบจ. ในเร ื่องของการต ัดห ญ ้าข ้างทางน ั้นต ้องพ ิจารณ าว ่า 
ถนนที่จะดำเนินการได้นั้น ต้องเป็นถนนที่ถ่ายโอนให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว 
ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ซองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นผู้ดำเนินการได้ไม่มีบีญหา 
ท ่านสมาซิกฯ สามารถรับปากก ับพ ี่น ้องประซาซนได ้ เพ ราะรถต ัดหญ ้าขององค ์การบร ิหาร 
ส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน ก ็ออกป ฏ ิบ ัต ิการโดยตลอด แต ่ห ากเป ็นถนนท ี่ย ังไม ่ได ้ร ับการถ ่ายโอน 
และทางองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนเข ้าไปดำเน ินการ ก ็จะผ ิดในเร ื่องของระเบ ียบอ ีก 
ในส ่วนน ี้ก ็ต ้องทำความเข ้าใจ และตามท ี่ทางองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนม ีโครงการ 
จัดกิจกรรมเพื่อให้ทางสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน ได้ลงพ้ืนท่ีสำรวจ



๒ 0

เส้นทางถนนที่ทางองค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับการถ่ายโอน เพื่อให้ทางสมาชิกฯ ได้ทราบ 
แ ล ะ บ ร ิห ารข ด ก ารได ้อ ย ่างถ ูก ต ้อ ง  แ ต ่ก ็ย ังด ำเน ิน ก ารไม ่ไล 'เน ี่อ งจ าก ส ถ าน ก ารโค ว ิด  
ในอดีตที่ผ่านมานั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ไปซ่อมบำรุงทั้งถนนทั้งที่ได้รับการถ่ายโอน 
และถนนที่ยังไมไต้รับการถ่ายโอน และก็ได้มการนำป้ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ไปติดไว้ทำให้พี่น้องประชาซนเข้าใจผิด คิตว่าเป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ซี่งผมก็ใด้สังการให้ดำเนินการเก็บป้ายของ องคการบริหารส่วนจังหวัดล0าพูน 
บบถบนสายทางที่โม่ไล้เป็นถนนถ่ายโอนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน แล้วเพื่อป้องกัน 
การเข้าใจผิดของพี่น้องประชาซนครับ ก็ฃอฝากท่านสมาซิกสภาฯ หำความเข้าใจกับพี่น้องประซาขนใน 
พ้ืนท่ีครับ ขอบคุณครับ

ประรานสภาฯ - ผมขออนุญาตเสริมที่ท ่านนายกๆ ได้แจ้งไว้นะครับ
เรื่อง ถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน; ที่ได้รับการถ่ายโอนมา 
ท้ังหมด มี ๔๔ สายทาง ซ่ึงท้ัง ๔๔ สายทางนั้น ได้แจ้งให้สมาซิกฯ ทุกท่านได้รับทราบเป็นเอกสารแล้ว 
ถ้าอยูในพื้นที่ของท่านสมาซิกท่านใด ก็ช่วยกันดูแลว่าสายทางไหนที่ไฟฟ้าไม่สว่างหรือว่าสองช้างทาง 
รกรุงรังท่านสมาชิกๆ ก็สามารถแจ้งเข้ามาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ในส่วนนี้เป็นอำนาจ 
ท ี่ท างองค ์การใ.)ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดล*าพ ูน  ส า ม า ร ถ จ ะ ด ำ เน ิน ก า ร ใ ห ้เร ยิ บ ร ้อ ยได ้คร ับ 
ท ั้งน ี้ท างองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัลล0าพ ูน ได ้Iงงบ ป ระ ม ๆ ณ เพ ื่อ จ ัด โค รงก ารก ิจก รรม  
น้าท่านสมาชิกฯ สำรวจทั้ง ๔๔ สายทาง แต่เนื่องจากสถานการ์โควิด -  19 หำให้ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำพูน ต้องเลื่อนการดำเนินการไปก่อนครับ ขอบคุณครับ

~ มีสมาซิกท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติมอีกหริอไม่ 
- ถ้าไม่มี “ กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วน 

วังหวัดลำพูน ซอขอบคุณเพื่อนสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกท่าน ท่ีได้•เขาร่วมประชุม 
ทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จสิ้นไปด้วยดี”

- การประชุมในวันนี้ ขอปีดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๙ น.

รับรองความถกด้อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏใวัตงาน 
ผู้บันท่กการประชุม
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